



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขานกแก้ว
เรื่อง การรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์
ในการติดต่อราชการและรับส่งบุตรหลานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้จัดทำโครงการ “ปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนและแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๒ — ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้อนุมัติโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และแต่งตั้งคณะทำงาน ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ที่ ๐๐๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓

พล.ต.ต.ภานุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) รับผิดชอบงานจราจร เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.ที่ผ่านมา มีมติให้ปี ๒๕๕๔ เป็นปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกกันน็อก ๑๐๐% โดยให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งกำหนดให้บริเวณสถานที่ราชการเป็นพื้นที่สวมหมวก นิรภัย ๑๐๐% ในการใช้รถจักรยานยนต์ให้หน่วยราชการทุกภาคส่วน แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม กฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน เรื่องการใช้รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายและให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการลงโทษต่อไป

และเพื่อลดความสูญเสียในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากรถจักรยานยนต์ ได้แก่ กลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จึงให้กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือจากสถานประกอบการในการส่งเสริมให้พนักงาน สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการใช้รถจักรยานยนต์ ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้สถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนจัดให้มี มาตรการในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของบุคลากรในสังกัด นักเรียน และนักศึกษา รวมทั้งให้กระทรวงอุตสาหกรรมทบทวนมาตรฐานหมวกนิรภัยให้เหมาะสมกับสภาพภูมิ อากาศของประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขานกแก้ว จึงขอความร่วมมือ ประชาชนทุกท่าน ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% และขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนในการติดต่อราชการและรับส่งบุตรหลานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ตำบลเขานกแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และที่สำคัญคือเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่านเอง ผู้ร่วมเดินทางและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนท่านอื่นด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔



(นางสาวปราณี เลิศสงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขานกแก้ว